

เชียงใหม่เปิดปฏิบัติการรณรงค์ ป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า



นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการ Kick off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า ณ บริเวณธนาคารกสิวิทย์ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้ปัญหามอกควันไฟป่าเป็น "วาระของจังหวัด" ที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการเป็นเจ้าภาพแก้ไขปัญหาพร้อมกัน ซึ่งที่ผ่านมาปัญหามอกควันไฟป่าได้สร้างความเสียหาย สูญเสียทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสุขภาพพระบพหายใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่าในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยสถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการ Kick off การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่าระดับอำเภอ ปี 2557 โดยมี ดร.ชนวัฒน์ ยอดใจ นาย

เทศบาลเมืองแม่เหียะ กล่าวรายงานพิธีเปิดปฏิบัติการ Kick off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า และผู้ว่าราชการได้มอบธงสัญลักษณ์เปิดปฏิบัติการ Kick off ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ และลงนามข้อตกลง (MOU) ที่จะคลี่คลายปัญหามอกควันร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมธนาคารกสิวิทย์ไม่ไปไม่ร่วมกันปล่อยปลาและปลูกต้นไม้

นายวิเชียร กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกองค์กรเครือข่ายที่ตระหนักความสำคัญในการเข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ Kick off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนครประวัติศาสตร์ อายุยืนยาวต่อเนื่องกว่า 700 ปี มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ รุ่งเรืองโดดเด่น นำภาคภูมิใจ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างมีคุณค่า มีทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ ที่สมบูรณ์ รวมทั้งมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของโลก แต่ปรากฏการณ์ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดภัยพิบัติจากไฟป่า ความร้อน และความแห้งแล้ง จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งในประเทศระดับอำเภอไปจนถึงตำบลหมู่บ้านทั้งนี้พิจารณาได้จากคณะรัฐมนตรีแห่งรัฐนาน ประเทศพม่า ได้ลงนามข้อตกลง (MOU) ที่จะคลี่คลายปัญหามอกควันในภูมิภาคนี้ร่วมกับประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อความเป็นปกติสุขปราศจากมลพิษหมอกควันของทั้งสองประเทศ

"ด้วยเหตุนี้จึงนับได้ว่าปัญหามอกควันไฟป่าเป็นภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวโดยรวม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สมดังคำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์" ผู้ว่าฯ เชียงใหม่กล่าว

ทีมข่าวเฉพาะกิจ/เชียงใหม่